



TTW

กิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ 1 ล้านต้น... และต้องได้ "ป่า" อย่างแท้จริง

โดย : สุวิธ ทองชา

"น้ำ คือ ชีวิต" พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังคงเป็นความจริงสำหรับทุกชีวิต และเป็นความจริงเสมอสำหรับ TTW ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนในพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัย และปรารถนาดี-รังสี ซึ่งมุ่งมั่นในการปลูกป่าต้นน้ำ 1,000,000 ต้น ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตั้งแต่กำเนิดแม่น้ำแมลงควง ซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญของคนไทยมาแต่ช้านาน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ได้ดำเนิน "โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ" ด้วยการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมในเขตหมู่บ้านอืดอง ตำบลลิเลียง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีละ 1,000 ไร่ หรือคิดเป็น 200,000 ต้นกล้า ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2558 รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 5,000 ไร่ หรือคิดเป็น 1,000,000 ต้นกล้า พร้อมกับทำภารกิจบำรุงรักษาป่าที่ปลูกอีก 2 ปีต่อเนื่อง รวมระยะเวลาของโครงการ



ทั้งสิ้น 7 ปี (ปี 2554-2560) โดยกล้าไม้ที่เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์จะถูกทยอยส่งมอบให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลรักษาเป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป

คุณวิวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัท ร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมการส่งมอบผืนป่าในโครงการ "1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ" แปลงปลูกปี 2557 จำนวน 2 แล่นต้น โดยมีคุณยรรยง เลขาภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (ป่าไม้พังง) ได้มีพิธีเป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบผืนป่าปีที่ 4 ของโครงการฯ ที่ได้รับการมอบหมาย บำรุงรักษาจนเสร็จแล้ว ซึ่งหากรวมกับแปลงปลูกปีที่ 1-3 (ปี 2554-2556) แล้ว ก็จะมีผืนป่ากว่า 8 แล่นต้น ที่พร้อมเติบโตเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป

โดยกิจกรรมในครั้งนี้อาจจากช่วยเหลือเพิ่มปริมาณผืนป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติแมลงควงให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มในหน้าเขื่อนอึมให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน โดยความรู้สึกเหล่านี้ถูกส่งต่อถึงกันในรูปแบบของความสุขที่เราได้ศึกษวงไล่กระจายลากล้าบ้าน และเก็บสำรองไว้ใช้เป็นที่กำลังใจในยามอ่อนแรง

ในฐานะผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เราตระหนักดีว่าหากขาด "น้ำ" ไม่เพียงแต่ธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะหยุดชะงักลง แต่หมายถึงหลายชีวิต และธุรกิจอีกมากมายที่จะได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงแค่การปลูกป่าตามสมัยนิยมแล้วค่อยๆ ปล่อยให้โตได้ดูแล แต่การปลูกป่าของ TTW ในครั้งนี้จะต้องเป็นการปลูกป่าที่คงได้เป็นอย่างดีจริง และยังเป็นต้นน้ำที่นำมาซึ่ง "น้ำ" เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค หรือเลี้ยงสรรพสิ่งตั้งแต่ต้นน้ำจรดปลายน้ำ และถึงแม้ภารกิจในการปลูกป่าต้นน้ำจำนวน 1 ล้านต้นของ TTW จะเสร็จสิ้นลงในอีก 1 ปีข้างหน้า แต่ภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสร้างสรรคสิ่งดี ๆ สู่สังคมและชุมชนจะยังมีอยู่เสมอและตลอดไป